

การจัดการความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี  
เรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประจำปีการศึกษา 2563

## คำนำ

การจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันซึ่งจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในสถาบันสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษา มีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด

การเตรียมความพร้อมและเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา ระดับชาตินี้ เกิดจากการจัดการความรู้ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยคณะกรรมการจัดการความรู้ร่วมกับหลักสูตร ซึ่งมีผลลัพธ์ในภาพรวมและรายหลักสูตรที่ผ่านการจัดหมวดหมู่ ประมวล และกลั่นกรอง ดังจะกล่าวใบรายละเอียดต่อไป

### กระบวนการเตรียมความพร้อมสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ในคณะ ฯ

กระบวนการเตรียมความพร้อมสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ในคณะ ฯ มีดังนี้

1. มีการสำรวจแผนการพัฒนารองของคณาจารย์ในคณะ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร และกำหนดเป้าหมายการขอตำแหน่งทางวิชาการ
2. จัดอบรมให้ความรู้กับอาจารย์ที่ความประสงค์และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่สามารถขอตำแหน่งทางวิชาการได้
3. สร้างกลุ่มพี่เลี้ยงเพื่อให้คำปรึกษาในการแนะนำ ดูแล ให้คำปรึกษาการเขียนและจัดทำผลงานทางวิชาการ
4. ติดตามผลเป็นระยะ โดยการทำ Work Shop และให้อาจารย์พี่เลี้ยงและวิทยากรผู้มีประสบการณ์ มาช่วยดูแลให้คำแนะนำในรูปแบบกลุ่ม (หมายเหตุ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและแรงบันดาลใจให้กับคณาจารย์)
5. มีกระบวนการติดตามโดยการส่งผลงานให้กับอาจารย์พี่เลี้ยงตรวจแก้ ฝ่ายวิชาการของคณะติดตามผลงานทุก 3 เดือน
6. เมื่อได้ผลงานพร้อม มีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาขั้นต้นจากคณะ ตามเกณฑ์การพิจารณาระดับคณะ คือ การสอบสอนและการตรวจเอกสารประกอบการสอนเบื้องต้น
7. เมื่อผ่านคณะกรรมการระดับคณะและผลเป็นไปตามเกณฑ์ จึงนำเสนอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของมหาวิทยาลัยต่อไป
8. หลังจากได้รับการอนุมัติแต่งตั้ง คณะมีการประกาศยกย่องชื่นชมโดยการติดป้ายประชาสัมพันธ์

## สรุปผล

จากระบบกลไกที่ได้มีการถอดองค์ความรู้จากการสัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชญา พานิช ทำให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีเรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณะ ซึ่งประกอบด้วย 7 ขั้นตอนตามแผนผังที่กำหนด ซึ่งแนวปฏิบัตินี้ได้มีการเผยแพร่ไปยังคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์เพื่อใช้ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ในปีการศึกษา 2563 จากแนวปฏิบัติที่ดีดังกล่าวนี้ส่งผลให้คณาจารย์ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 17 คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา บัตรแขก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถวิทย์ รอดเจริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สินีนาถ วงศ์สว่างศิริ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ญาวิณี รักพานิช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุริยวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สกุล กล้าธาดา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรทัย แซ่เบ๊

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย สอาดนั๊ก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แสนประเสริฐ ปานเนียม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ คำพล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิ่นปิ่นท ลีลาอัมพรศิลป์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แสงดาว ถิ่นหารวงษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตสุภวัฒน์ สำราญรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา มัชยมนันท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐิติมา สุวรรณชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลลักษณ์ นวมสำลี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตตินันท์ บุญรอด

รองศาสตราจารย์ จำนวน 4 คน

รองศาสตราจารย์ ดร.สรिता บัวเขียว

รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์วี โรจน์รุ่งสัจด์

รองศาสตราจารย์ ดร.กมลทิพย์ พลบุตร

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภณัฐ ทรัพย์นาวิน

## แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

